

ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

**ỦY BAN
THỂ DỤC THỂ THAO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2006/CT-UBTDTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ CÔNG TÁC CẤP BÁCH CHẢN CHỈNH HOẠT ĐỘNG BÓNG ĐÁ

Trong những năm gần đây, hoạt động bóng đá nước ta có nhiều tiến bộ: Tổ chức bộ máy từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tới các câu lạc bộ cơ sở từng bước được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp; công tác đào tạo vận động viên, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài có nhiều tiến bộ; hệ thống tổ chức thi đấu từng bước được hoàn thiện; đã hình thành thị trường chuyển nhượng, trao đổi cầu thủ ở trong và ngoài nước; xã hội hóa trong hoạt động bóng đá ngày càng phát triển. Bóng đá nước ta đã vươn lên trình độ cao ở khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bóng đá Việt Nam còn một số tồn tại, yếu kém là: Công tác quản lý, điều hành hoạt động bóng đá ở một số khâu còn yếu, thiếu tính chuyên nghiệp; đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài chưa tốt; Tiêu cực trong hoạt động bóng đá như gian lận, bạo lực, mua bán, dàn xếp tỷ số, hối lộ, cá độ,... lan rộng đã gây nên sự bất bình trong người hâm mộ cả nước, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bóng đá nước nhà.

Những tồn tại, yếu kém trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chính là: Tổ chức bộ máy của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bước đầu được kiện toàn nhưng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới; nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý về vị trí, nhiệm vụ của bóng đá không đầy đủ, còn nặng tư tưởng thành tích đơn thuần; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức còn yếu; thiếu kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; cơ chế quản lý bóng đá còn nhiều bất cập, không theo kịp với sự phát triển hoạt động bóng đá trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao yêu cầu Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức thành viên của Liên đoàn, thủ trưởng các cơ quan của Ủy ban Thể dục thể thao, Sở Thể dục thể thao các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt một số việc cấp bách sau đây:

1. Tổ chức sơ kết và xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá.

3. Vụ Thể thao thành tích cao II chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài; hướng dẫn Sở Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá các địa phương, các câu lạc bộ tổ chức thực hiện các quy định.

b) Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các Vụ, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và đổi mới cơ chế quản lý hoạt động bóng đá trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chịu trách nhiệm:

a) Kiện toàn tổ chức, nhân sự của Liên đoàn; phối hợp với Sở Thể dục thể thao các địa phương, hỗ trợ, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và nhân sự Liên đoàn, câu lạc bộ bóng đá các địa phương.

b) Khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa V, Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế bóng đá chuyên nghiệp;

c) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ.

d) Cùng cố các đội tuyển quốc gia; lựa chọn, bổ nhiệm các cán bộ, huấn luyện viên, có tài, có đức, có thái độ tích cực chống tiêu cực vào các ban huấn luyện. Chuẩn bị tốt về mọi mặt cho đội tuyển quốc gia để tham dự các giải thi đấu quốc tế trong năm 2006 và những năm sau. Tổ chức thật tốt các giải thi đấu quốc gia, quốc tế.

5. Sở Thể dục thể thao các địa phương, các Trường, Trung tâm Thể dục thể thao, câu lạc bộ bóng đá tăng cường đào tạo năng khiếu bóng đá trong các trường phổ thông; xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện cho các vận động viên, trong đó chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, học tập văn hóa cho các vận động viên trẻ, năng khiếu; không để tình trạng vận động viên trong lứa tuổi đi học không được học tập văn hóa đầy đủ theo quy định.

6. Thanh tra Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì phối hợp với Vụ Thể thao thành tích cao II hướng dẫn thanh tra các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động bóng đá của các Liên đoàn, Trung tâm đào tạo vận động viên, câu lạc bộ bóng đá theo thẩm quyền nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong bóng đá.

7. Vụ Pháp chế tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về Thể dục thể thao trong toàn ngành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tuyên truyền nêu gương các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của bóng đá đồng thời tăng cường phê phán các biểu hiện bạo lực, tiêu cực trong hoạt động bóng đá.

8. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xây dựng các đề án xã hội hóa hoạt động bóng đá, cá cược bóng đá hợp pháp, xử số thể thao trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

9. Các công việc trên phải triển khai ngay trong Quý I năm 2006. Giao Vụ Thể thao thành tích cao II chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Danh Thái

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Điện thoại: 04.8233947; 04.8231182

Fax: 08044517

Email: congbaovpcp@cpt.gov.vn

In tại Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng